

# มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น ฉลองครบรอบ 4 ปี จัดงาน มอบรางวัลแห่งเกียรติยศกับความสำเร็จเหนือขีด จำกัด ที่สุดยิ่งใหญ่ กับงาน “Masterpiece Life Vision Award : Success Beyond Limits”



บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด จัดงาน “Masterpiece Life Vision Award : Success Beyond Limits” นำโดยท่านประธาน คุณกฤษณ์ ศรีวะรามย์ ฉลองครบรอบ 4 ปี เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกับความความสำเร็จ ที่ได้สร้างธุรกิจนี้ให้เป็นผลงานชิ้นเอกให้กับผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ครองใจชิ้นเลิศ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และนักธุรกิจอิสระที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎจรรยาบรรณ ให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง สง่างาม และน่าชื่นชม เนื่องด้วยคุณกฤษณ์ ศรีวะรามย์ มีดีกรีจบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เคมี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ค้นพบคุณค่าแห่งการดำรงชีวิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด เพื่อสร้างชีวิตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเช่นเดียวกับธุรกิจที่สร้างขึ้น อีกทั้งประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียง และทำการขยายธุรกิจภายในประเทศ ไปจนถึงแถบประเทศเพื่อนบ้าน ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศแรก ต่อมาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงประเทศต่างๆในแถบประเทศอาเซียน จนสามารถสร้างยอดขายได้มากถึง 1,300 ล้านบาท ในปี 2560

โดยคุณกฤษณ์ ศรีวะรามย์ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ก่อตั้ง บริษัทมาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด ได้กล่าวว่า “ทางบริษัทมีแนวคิด รูปแบบสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการต่อผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมเฉพาะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค สังคม และครอบครัว ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสำอางอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ในปี 2561 บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด หวังเติบโตกับรายได้มากกว่า 2000 ล้านบาท และกลุ่มสมาชิกที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกกว่า 50%รวมไปถึงภาพรวมของโปรโมชันและแผนกลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ด้วยการทำธุรกิจที่แตกต่าง นักธุรกิจสามารถเริ่มทำธุรกิจด้วย 0 บาท โดยไม่ต้องลงทุน ตลอดระยะเวลา 4 ปี เราขยายกลุ่มสมาชิกไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ในปีนี้เราวางแผนขยายกลุ่มลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สิงคโปร์, เวียดนาม มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น เราใส่ใจในครอบครัวของเรา พนักงาน และผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อให้ได้รับความสุขในการทำงาน รวมไปถึงสังคมโลกที่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่เราต้องดูแลและแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น”